



ที่ ศธ ๐๔๑๕๙/ว ๒๒๒๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
๑๒๖/๑ ถ.จรดวิถีถ่อง อ. สวรรคโลก จ.สุโขทัย ๖๔๑๑๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีสรุปงบหน้า	จำนวน ๑ ชุด
๒. สารบัญญ	จำนวน ๑ ชุด
๓. บัญชีตำแหน่งว่างพร้อมความต้องการวิชาเอก	จำนวน ๑ ชุด
๔. คำร้องขอย้าย/บันทึกขอย้ายสับเปลี่ยน	จำนวน ๑ ชุด
๕. ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู/มาตรฐานวิชาเอก	จำนวน ๑ ชุด
๖. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด
๗. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๔๓๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด
๘. แบบรับรองประสบการณ์วิชาที่สอน	จำนวน ๑ ชุด

ด้วย ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเพื่อถือปฏิบัติ โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และ
กำหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ ๒ ครั้ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
แล้ว รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ จึงขอ
ความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกเขต ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ หากประสงค์ขอย้ายให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ตามรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้ดำเนินการ
ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗ และจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย คำร้องขอย้าย, สำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ที่เป็นปัจจุบันโดยมีเจ้าหน้าที่
งานทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง, สำเนาวุฒิการศึกษา, กรณีผู้ขอย้ายดำรงตำแหน่งครู อันดับ ศศ.๑
ให้แนบสำเนาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง, แบบรับรองประสบการณ์วิชาที่สอน พร้อมแนบสำเนาทารงสอนหรือสำเนาเอกสาร
ของทางราชการที่แสดงถึงประสบการณ์สอนของผู้ขอย้าย และสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนต้นสังกัด (เย็บมุมให้เรียบร้อย) จำนวน ๑ ชุด

/ชุดที่ ๒.....

ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย เอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗ โดยดำเนินการจัดทำรูปเล่มพร้อมจัดเรียงเอกสารตามสารบัญรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้เรียบร้อย จำนวน ๑ เล่ม

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาย้ายทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้องโดยให้เป็นไปตามรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และผู้ขอย้ายต้องไม่ติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก หรือเงื่อนไขการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ.หรือหน่วยงานอื่นกำหนด สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ <http://www.sukhothai2.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(นายสุชาติ วรรณทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๔๑๗๙

โทรสาร ๐ ๕๕๖๔ ๑๒๙๗